

สำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
และสำเนาเอกสารราชการอื่น พ.ศ. ๒๕๖๑

.....
ตามที่ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท๐๓๐๙.๕/ว.๔๔๒๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ให้ถือปฏิบัติ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ในกรณีที่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการขอจดทะเบียนหรือจดทะเบียน หรือผู้แจ้ง การอนุญาต การออกหนังสือรับรอง ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาเอกสารดังกล่าว ประกอบรับในการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติให้ยกเลิกการใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อเป็นก้าวแรกในการรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล กรณีที่ต้องใช้ เอกสารประกอบการจดทะเบียน การอนุญาต การออกหนังสือรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และครอบคลุม งานการให้บริการประชาชนทุกประเภทงานที่ต้องมีการรับแจ้ง รับจดทะเบียน อนุมัติ อนุญาต หรือ ออกใบอนุญาตซึ่งมีความรวมถึงใบสำคัญที่ออกตามกฎหมายและระเบียบต่างๆด้วย โดยมีเจตนารมณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการตามคู่มือประชาชน ของเทศบาลตำบล หนองไผ่ล้อม เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องมีการเตรียมสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นหลักฐาน ประกอบการยื่นคำร้อง คำขอ และการพิจารณาหรือดำเนินการผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนั้น และกำหนดให้ มีการขอและใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมดังนี้

๑. การขอรับบริการของประชาชน กรณีที่ต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตน เทศบาลตำบล หนองไผ่ล้อมขอยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารราชการอื่น เพื่อประกอบคำร้องหรือคำขอรับบริการในเรื่องต่างๆ เว้นแต่เอกสารสำคัญที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการหรือ บันทึกรายการในเอกสารดังกล่าวภายหลังจากผู้มีอำนาจได้สั่งอนุมัติ อนุญาต รับผิดชอบ รับจดทะเบียน รับแจ้ง หรือ รับแจ้ง แล้วแต่กรณี

๒. กรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารตามข้อ ๑ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมจะเป็น ผู้ดำเนินการจัดทำสำเนาเอกสารขึ้นเองและไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากการจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว

๓. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารราชการอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อการตรวจสอบหรือสอบสวน ประกอบคำร้องหรือคำขอรับบริการในเรื่องใด ถ้าเอกสารราชการดังกล่าวไม่สามารถตรวจหรือคัดสำเนาจาก ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานนั้น และผู้ขอรับบริการไม่ได้นำเอกสารมาแสดงเพื่อประกอบคำร้องหรือคำขอ ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนั้นมีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารดังกล่าว โดยเร็ว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารราชการนั้นมาเพื่อประกอบคำร้องหรือคำขอโดยให้กำหนด ระยะเวลาการส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารราชการไว้ในหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการนั้น ให้ชัดเจนด้วยภายใน ระยะเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่ผู้ขอรับบริการมีความประสงค์จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงเพื่อประกอบคำร้อง หรือคำขอด้วยตนเอง

สำเนาถูกต้อง

๔. กรณีมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรอง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายไพบูลย์ พุกษ์พนาเวศ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม